

## บทที่ ๕

ยุทธศาสตร์การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทัศนะคติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อเหมาเจ๋อตง

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศอยู่เสมอว่า พทท.ดำเนินการปฏิวัติประเทศไทย โดยมีลัทธิเหมา - เลนิน และแนวความคิดเหมาเจ๋อตงเป็นทฤษฎีที่นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดของเหมาเจ๋อตง ซึ่ง พทท.ยกย่องว่า "เป็นผู้สร้างหลักระบอบหลักที่ ๓ ในประวัติศาสตร์พัฒนาลัทธิเหมา - เลนิน" โดยที่เหตุผลว่า เหมาเจ๋อตงได้ล้มทอ กิฟัทซ์ และพัฒนาลัทธิเหมา - เลนินอย่างรอบคอบและสร้างสรรค์ รวมทั้งยก ระดับลัทธิเหมา - เลนินขึ้นสู่อันดับใหม่ที่สูงขึ้นหนึ่งในกรณีของประเทศไทย พทท.เห็นว่าสภาพปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยมีลักษณะเกี่ยวกับแนวการวิเคราะห์สภาพสังคมจีนของเหมาเจ๋อตง

๑. คำประกาศดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารพรรคทั้งที่แจกจ่ายทั่วไป และเอกสารเฉพาะภายในของพรรค และในแถลงการณ์ หรือคำประกาศของ พทท. ในโอกาสสำคัญ ซึ่งประกาศและออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย

๒. ข้อความนี้ปรากฏในเอกสารของ พทท. ซึ่ง อ้างแล้ว ("เอกสารอ่านประกอบ (ไม่ควรรนำไปเผยแพร่และพิมพ์ออก)")

นั้นคือเป็นประเทศศิกรรรมที่ล้าหลัง มีลักษณะกึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินา การนำแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงมาใช้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง ฉะนั้นในเอกสารต่างๆ ของพรรคจะย้าให้สมาชิกและปฏิบัติงานค้ำเนินงานโดยยึดเอาหลักทฤษฎีของเหมาเจ๋อตุงมาปฏิบัติ เอกสารที่สำคัญเท่าที่ศึกษาพบเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้แก่ เอกสาร รายงานคำชี้แจงของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ชุดที่ ๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๑ (ก่อนออกแถลงการณ์นโยบายเฉพาะหน้า ๑๐ ประการ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ และการประกาศจัดตั้งกองทัพประชาชนแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๑๒) หัวข้อหนึ่งที่ประชุมกันคือ "ศึกษาและยึดกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงใหม่" ข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า

" สหายเหมาเจ๋อตุงเป็นนักลัทธิมากซ์ - เลนินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน ความคิดเหมาเจ๋อตุงเป็นยอดสูงสุดของลัทธิมากซ์ - เลนินในยุคปัจจุบัน เป็นอาวุธทางความคิดอันเกรียงไกรในการต่อสู้คัดค้านจักรพรรดินิยม พหุปฏิบัติวิยา ลัทธิแกงและลัทธิคัมภีร์ ความคิดเหมาเจ๋อตุงไม่ใช่เป็นคัมภีร์ หากเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติที่เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ได้เหมาะสมทั่วสารทิศ ความคิดเหมาเจ๋อตุงเหมาะที่สุดต่อการชี้นำการปฏิวัติประเทศไทย

๓. เป็นเอกสารพิมพ์ดีด มีจำนวน ๒๒ หน้า สำหรับการประชุมครั้งนั้นได้ทราบจากคำให้การของอดีตสมาชิก พท.คนหนึ่งว่า การประชุมครั้งนั้นมีชนทุกสูง ซึ่งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นคร อำเภอศรีราชา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๑

ประวัติ ๒๖ ปีที่ผ่านมาของพรรคเราได้ชี้ให้เห็นว่า การยึดกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงได้มัน  
หรือไม่มันสวนแต่ผลต่อการขยายตัว การหยุดชะงักหรือหดตัวของการปฏิวัติประเทศเรา  
เวลาใดที่เรายึดกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงได้มัน การปฏิวัติประเทศเราก็ก้าวรุดหน้าไป  
เวลาใดที่เรายึดกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงไม่ได้มัน งานของเราหยุดชะงักหดตัว การ  
ปฏิวัติได้รับความเสียหาย

...ถ้าสมาชิกพรรคของเราปฏิบัติงานที่ปฏิวัติและมวลชนที่ปฏิวัติส่วนใหญ่ ยึดกุมความคิด  
เหมาเจ๋อตุงไม่ได้มัน (หรือ) ไข่มุ่ไม่เป็นแล้ว การที่จะนำสงครามประชาชนไปสู่ชัยชนะ ทำ  
การปฏิวัติไปจนถึงที่สุดก็จะมีผลกลับประกัน ฉะนั้นการกุมความคิดเหมาเจ๋อตุงให้มัน ไข่มุ่ให้  
เป็น จึงเป็นภาระหน้าที่อันรีบด่วนและสำคัญที่สุดของเราในปัจจุบัน"

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พทท.ให้ความสำคัญกับหลักความคิดของ  
เหมาเจ๋อตุงอย่างมาก ผู้ที่ พทท. ระบุว่าจะต้องทำการศึกษานี้มิใช่จำเพาะแต่สมาชิกพรรค หรือ  
ผู้ปฏิบัติงานพรรคเท่านั้น หากยังรวมถึงมวลชนปฏิวัติเขาด้วย เอกสารฉบับนี้ได้ระบุว่าเมื่อ  
ปลายปี ๒๕๑๐ คณะกรรมการกลางก็มีความตั้งใจให้ทั่วทั้งพรรคยึดมั่นในความคิดเหมาเจ๋อตุงเป็นสิ่ง  
สูงสุดในการปฏิบัติงาน (ในเอกสารดังกล่าวใช้คำว่า "ให้ทั่วทั้งพรรคตั้งแต่องค์นี้ยังใหญ่แห่ง  
ความคิดเหมาเจ๋อตุงให้สูงเด่น... เป็นการปลุกกระแสมครั้งใหญ่ให้ทั่วทั้งขบวนการปฏิวัติกุมอาวุธ  
วิเศษนี้ใหม่") พร้อมกันนั้นที่ประชุมได้กำหนดหนทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

- ๑) ภาระหน้าที่อันเร่งด่วนและสำคัญที่สุดคือ การกุ่มงานศึกษาคำความคิดเหมาเจ๋อตุง  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

---

๕. เพิงอว้าง (ไม้อาจจะระบุหน้าของเอกสารได้ เนื่องจากมีไข่อักษรต้นฉบับ  
ที่ยึดได้) สำหรับข้อความขีดเส้นใต้เน้น เน้นโดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์

๒) องค์การผู้กระทำความผิดจะต้องกำหนดโครงการ ระยะเวลา และวิธีการ การให้ การศึกษาความคิดเหมาเจอตงอย่างเหมาะสม และจะต้องรายงานเกี่ยวกับสภาพและผลการ ศึกษาให้ชั้นบนทราบ

๓) ให้การศึกษาความคิดเหมาเจอตงให้กว้างขวางและแพร่หลาย โดยจะต้อง กระทำอย่างจริงจังทั้งที่งานการอ่าน คิด และอภิปราย

๔) ให้พิมพ์หนังสือเหมาเจอตง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีพจน์ให้เพียงพอแก่สมาชิก และผู้ปฏิบัติงานพรรค

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ความคิดเหมาเจอตงมีอิทธิพลอย่างมากภายใน พคท.ไม่ว่า จะเป็นในด้านการวิเคราะห์สภาพสังคมไทย แนวทางการปฏิวัติประเทศ ยุทธศาสตร์ในการ ปฏิวัติยึดอำนาจรัฐ รวมตลอดถึงยุทธวิธีในการดำเนินสงคราม และหลักปฏิบัติต่างๆ ภายใน พรรค ซึ่งจะทำการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องต่อไป

การศึกษาการปฏิวัติประเทศไทย

๑. การวิเคราะห์สังคมไทยในทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

พคท.วิเคราะห์สังคมไทยโดยแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ๔ ยุคคือ ๑) สังคมบรรพกาล ซึ่ง พคท.กล่าวว่าเป็นยุคที่ไม่มีชนชั้น ๒) ยุคสังคมครองทาส ๓) สังคมศักดินา และ ๔) ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ในทัศนะของ พคท.ยุคสังคมศักดินาเป็นระยะเวลา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐ มาจนถึง พ.ศ.๒๓๕๕ ในสมัยกรุงเก่า ซึ่ง พคท.

๕. ในเอกสารของ พคท.เกี่ยวกับเรื่องนี้ พคท.ใช้คำว่า "สมัยกรุงเก่า" แทนคำว่า สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ไคว้เคราะห์ลัษณะสำคัญของสังคมศักดินาของไทยว่า มีระบบเศรษฐกิจแบบทำเองใช้เอง มีการผลิตคานเกษตรกรรมประสานกับคานหัตถกรรมบนรากฐานของเทคนิคการผลิตที่ล้าหลัง ส่วนระบอบการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ชนชั้นศักดินาใช้อำนาจรัฐ (ทหาร ตำรวจ ศาล กูก) ลงโทษ และขูดรีดแรงงานจากไพร่และทาส ไพร่และทาสถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้ชนชั้นศักดินา และเขาชนมุนายโดยไม่มีใครคัดตอบแทน นอกจากจะถูกเกณฑ์แรงงานแล้ว ไพร่ยังต้องเสียส่วยอากรแก่รัฐ ศักดินาต้องเสียค่าเช่าแก่เจ้าที่ดิน ไพร่จึงอยู่ในฐานะยากจนและไม่เป็นอิสระแก่ตัว ทั้งนี้ในยุคดังกล่าวระบบศักดินาคำรงอยู่คู่กับระบบครองทาส โดยระบบศักดินาอยู่ในฐานะเอก ส่วนระบบครองทาสอยู่ในฐานะรอง ในระยะดังกล่าวความขัดแย้งระหว่างชนชั้นไพร่กับศักดินาและความขัดแย้งระหว่างชนชั้นทาสกับชนชั้นเจ้าทาสเป็นความขัดแย้งขั้นพื้นฐานของสังคม พร้อมกันนั้น พคท.ได้ยกตัวอย่างการต่อสู้ทางชนชั้นว่าไกลแก่การต่อสู้ขวยอาวุธของไพร่และทาสภายใต้การนำของบุญหลวงสมัยพระเพทราชา การเคลื่อนไหวของไพร่และทาสภายใต้การนำของพระกับแฉะจำนวนหนึ่ง ในสมัยพระพุทธยอดฟ้า และการต่อสู้ขวยอาวุธของไพร่และทาสที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวบุญสมัยพระเจ้าจุลจอมเกล้า พคท.กล่าววว่า

"การสามัคคีกันลุกขึ้นจับอาวุธ โคนชนชั้นปกครองและย์อำนาจรรัฐ เป็นทางออกที่ถูกคองของไพร่และทาส เป็นการแสดงออกถึงกำลังอันใหญ่หลวงของชาวนา เป็นการกระทำที่องอาจกล้าหาญเป็นแบบอย่างที่ดีของเรา แต่เนื่องจากชาวนาเป็นตัวแทนของกำลังการผลิตที่ล้าหลัง มีลักษณะกระจัดกระจายและมีสายตาคับแค้น ฉะนั้นชาวนาจึงไม่สามารถเสนอหลักนโยบายการเมืองที่แจ่มชัด ไม่สามารถเอาระบอบใหม่มาแทนระบอบเก่า ทำให้ไม่สามารถนำการปฏิวัติไปสู่ชัยชนะได้ มีเศรษฐันที่เป็นตัวแทนของกำลังผลิตที่ก้าวหน้าและพรรคการเมืองของชนชั้นนั้นเท่านั้น จึงจะสามารถนำการปฏิวัติไปสู่ชัยชนะได้"

ในสังคมศักดินา แม้การทอดสูทของไพร่และ ทาสจะพ่ายแพ้ตาม  
 แต่มักส่งผลสะท้อนต่อการปฏิรูปอย่างไรมากน้อย ยกตัวอย่างเช่น การลดการเช่า  
 เหวรจาก ๒ เดือนเป็น ๔ เดือน และ ๓ เดือนตามลำดับ การยอมให้ไพร่เสียสิ่งของ  
 และเงินทองแทนการเช่าเหวร การลดเงินส่วนที่เหลือจากปีละ ๑๘ บาท เป็นปีละ ๖ บาท  
 เป็นต้น เหล่านี้เป็นผลเนื่องจากการต่อสู้ของพวกไพร่และทาสทั้งสิ้น ทาไรเป็นผลจาก  
 ความเมตตาปราณีของเจ้านขุนมูลนายหรือเจ้าของทาสแต่อย่างใดไม "

สำหรับสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินานั้น พทท.ระบุว่า สังคมดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่  
 พ.ศ.๒๓๘๕ ซึ่งเป็นปีที่ไทยทำสัญญาไมเสมอภาคกับอังกฤษอันเป็นผลให้ไทยเสียอธิปไตยทาง  
 เศรษฐกิจทางศาล และบูรณาภาพเหนือดินแดน มาจนถึงระยะปัจจุบันซึ่งไทยตกอยู่ในสภาพกึ่ง  
 เมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดย พทท.โคแบงยุคดังกล่าวออกเป็น ๒ ระยะคือ  
 ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๘๕ - เดือนพฤษภาคม ๒๔๗๕ และระยะที่สองตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน  
 ๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เอกสารของพรรค เรื่อง ปัญหาการปฏิวัติประเทศไทย  
 พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองไว้ตอนหนึ่งว่า

" รัฐกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองมีทั้งจุดรวมกันและ  
 จุดต่างกัน จุดรวมคือต่างก็เป็นอำนาจรัฐที่รับใช้จักรพรรดินิยมและพวกปฎิกริยาใน  
 ประเทศ ต่างกกดขี่ขูดรีดชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชน  
 ชั้นนายทุนชาติ จุดต่าง คือในคานเนื้อหา ระยะที่หนึ่งเป็นแค่กิจการของชนชั้น  
 ศักดินา ส่วนระยะที่สอง โดยพื้นฐานแล้วเป็นแค่กิจการร่วมกันของชนชั้นศักดินา และ

---

๒. เอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อ้างแล้ว (ปัญหาการปฏิวัติประเทศไทย เล่ม ๒)

ชั้นนายทุนขุนนาง ในคานรูปแบบ ระยะเวลาหนึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  
ส่วนระยะเวลาสองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่  
ไม่ว่าจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่  
ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ตาม ชั้นกรรมากร ชั้นชนาชนา ชั้นนายทุนน้อย และ  
ชั้นนายทุนชากักตวนเป็นเป้าหมายเนตจการของชนชั้นปกครองทั้งสิ้น

จักรพรรดินิยม ชั้นเจ้าที่ดิน และชั้นนายทุนขุนนางใช้รัฐสภา  
กฎหมาย ตำรวจ ทหาร ศาล ตุลา เป็นเครื่องมือเนตจการของตน พวกเขา  
กำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา พระราช  
บัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พระราชบัญญัติการพิมพ์ และกฎหมาย  
ต่างๆ ชนชั้นปกครองผลประโยชน์ของพวกเขาและกกดขี่ขูดรีดประชาชน  
กฎหมายใดเป็นผลดีแก่การขูดรีดของพวกเขา พวกเขาจะทำลายเสีย ถ้า  
ประชาชนละเมิดกฎหมายของพวกเขา พวกเขาจะใช้ตำรวจ ทหาร ศาล  
และตุลาเขาปราบปราม ประชาธิปไตยมีไว้สำหรับจักรพรรดินิยม ชั้นเจ้าที่ดิน  
และชั้นนายทุนขุนนางเท่านั้น หากมีไว้สำหรับประชาชนไม่ หากประชาชน  
จะมีประชาธิปไตยบ้าง ก็เพียงแต่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์  
พื้นฐานของจักรพรรดินิยม ชั้นเจ้าที่ดิน ชั้นนายทุนขุนนางและนายทุนนายหนา  
เท่านั้น

ถ้าไม่มีรัฐกิจ เมืองซิงกัศกัศนา จักรพรรดินิยม ชั้นเจ้าที่ดิน  
ชั้นนายทุนขุนนางและนายทุนนายหนาก็ไม่อาจรักษาระบอบกกดขี่ขูดรีดของพวกเขา  
เอาไว้ได้ ประชาชนก็จะได้รับการปลดปล่อย ฉะนั้นถ้าใครก็จะทำลายระบอบ  
กกดขี่ขูดรีดของจักรพรรดินิยม ชั้นเจ้าที่ดิน ชั้นนายทุนขุนนางและนายทุนนายหนา  
ปลดปล่อยประชาชน เขากอง โคนอำนาจรัฐกิจ เมืองซิงกัศกัศนาเสีย."

## ๒. การวิเคราะห์ขั้นในประเทศไทย

เมื่อ พทท.วิเคราะห์หาปัญหาการปฏิวัติประเทศไทยครั้งแรกเป็นการปฏิวัติ ประชาธิปไตยแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากสภาพกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา พทท.ได้ แบ่งกลุ่มในสังคมออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติ กับ กลุ่มที่เป็นพลังขับเคลื่อนของการปฏิวัติ การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นผลจากการวิเคราะห์ลักษณะขั้นขั้นต่างๆ ในสังคมไทยตาม ทิศณะของ พทท. ซึ่ง พทท.เห็นว่า กลุ่มชน ๒ กลุ่มนี้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง และเป็นความ ขัดแย้งพื้นฐานของสังคมซึ่งจะต้องดำเนินไปอย่างรุนแรง

### ๒.๑ กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติ

กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติโค่นล้มนั้น ประกอบด้วย พวกจักรพรรดินิยม พวกศักดินานิยม และพวกนายทุนขุนนาง กล่าวคือ

๒.๑.๑ จักรพรรดินิยม ในปัจจุบันจักรพรรดินิยมที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิวัติประเทศไทยคือ " จักรพรรดินิยมอเมริกา " โดย พทท.กล่าวว่า จักรพรรดินิยมอเมริกาเริ่มเข้ายึดครองประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นแบบใหม่ตั้งแต่ระยะหลังจากรัฐประหาร ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ เป็นต้นมา และเริ่มขยายอิทธิพลเหนือดินแดนของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ พทท.ได้แยกอิทธิพลของสหรัฐฯ ในไทยออกเป็น ๔ ด้าน คือด้านการเมือง การควบคุมและบงการนโยบายภายในและภายนอกในลักษณะที่เฝ้ามองและรักษามล - ประโยชน์ของสหรัฐฯ ด้านการทหารด้วยการส่งทหารเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยเพื่อคุ้มครองไทยและก่อสร้างฐานรุกรานในเอเชีย ด้านเศรษฐกิจด้วยการเข้าครอบงำเหนือเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก เป็นตลาดระบายสินค้าราคาแพง เป็นแหล่งระบายทุน และเป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบริษัทและผูกขาดที่มีประเทศไทยทำการค้ากับประเทศสังคมนิยม โดยปราศจาก



ความเห็นชอบของสหรัฐฯ และท้ายที่สุดทางกานวัฒนธรรมและความกักตุนการเพิ่ม  
ที่ข้าฯ ขามามอมเมาประชาชนไทย และสร้างกานิยมไทยเขาใจผิดและเป็นศัตรูกับ  
สังคมนิยม

๒.๑.๒ กักตุนนิยมหรือชนชั้นเจ้าที่ดิน พทท. หมายถึงผู้ก่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน

และครองชีพ โดยการซื้อครีตคาเขาที่นาและคอกเบี้ยจากชาวนา ชนชั้นเจ้าที่ดินเป็นกนส่วนน้อย  
ของประเทศ แยกลมครอบครองที่ดินราวครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ ทั้งนี้ พทท.  
ไคองตัวเลขจากสถิติปี ๒๕๐๒ ว่า เจ้าที่ดินมีจำนวนประมาณร้อยละ ๔ ของพลเมืองในชนบท  
ส่วนชาวนามีจำนวนถึงร้อยละ ๙๖ ของพลเมืองในชนบทกลับครอบครองที่ดินจำนวนน้อย  
และต้องถูกซื้อครีตคาเขาที่ดินและซื้อครีตคอกเบี้ยในอัตราสูง ชนชั้นเจ้าที่ดินจึงเป็นเป้าหมาย  
ที่จะต้องโดนล้มทำลายควย โดยให้เหตุผลว่าการดำรงอยู่ของชนชั้นนี้เป็นอุปสรรคสำคัญ  
ต่อความก้าวหน้าของสังคมไทย กล่าวคือ

- ๑) ทำให้การเกษตรกรรมไม่เจริญ เนื่องจากเจ้าที่ดินไม่สนใจใช้เครื่องจักร  
ทางเกษตรกรรมทำงานของตน มุ่งแต่จะเก็บคาเขาและคอกเบี้ยจากชาวนา กานชาวนา  
ก็ถูกซื้อครีตคองหนักหน่วง ทำให้ชาวนายากจนไม่สามารถปรับปรุงเครื่องมือการผลิตของตนได้
- ๒) ทำให้อุตสาหกรรมไม่เจริญ เนื่องจากเจ้าที่ดินต้องการให้เขาที่ดินราคาแพง  
และให้คอกเบี้ยอัตราสูง ทำให้ยากแก่การจัดตั้งโรงงานและขยายกิจการอุตสาหกรรม
- ๓) ทำให้จักรพรรดินิยมและชนชั้นนายทุนขุนนางมีรากฐานทางสังคม โดยอาศัย  
ชนชั้นเจ้าที่ดินเป็นรากฐานการปกครองในชนบท และชละเดียวกันชนชั้นเจ้าที่ดินก็อาศัย  
จักรพรรดินิยมและชนชั้นนายทุนขุนนางเป็นเกราะคุ้มกันภัยของตน

๒.๑.๓ ทุนนิยมขุนนาง ทุนนิยมขุนนางประกอบด้วยนายทุนขุนนางและนายทุน

นายหนา นายทุนขุนนาง ไคแก่ชนชั้นผู้ปกครองซึ่งมีทั้งลักษณะกักตุนและลักษณะนายทุนนายหนา

โดยได้ใช้อำนาจรัฐและอภิสิทธิ์ต่างๆ เข้ามาผูกขาดการค้าของประเทศ ตลอดจนคุม  
เศรษฐกิจของประเทศไว้ในมือ ส่วนนายทุนขุนนางคือนายทุนใหญ่ที่รับสินค้าของจักรพรรดินิยม  
เข้ามาขายในประเทศไทย ดำเนินการค้าในลักษณะที่ก่อให้เกิดการและนายทุนแห่งชาติล้มละลาย  
พวกนายทุนนายหน้ารวมมือกับนายทุนขุนนางอย่างใกล้ชิดในการผูกขาดเศรษฐกิจของชาติ  
และมีลักษณะเป็นตัวแทนของจักรพรรดินิยมโดยตรง

กล่าวโดยสรุป พทท. เห็นว่าเป้าหมายของการปฏิวัติที่จะต้องทำการโค่นล้มคือ  
จักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง เพราะเป้าหมายทั้งสามดำรงอยู่ในสังคม  
ไทยในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการกกดขี่ขูดรีดประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมอย่าง  
กว้างขวาง กล่าวคือ จักรพรรดินิยมเป็นสนับสนุนทุนนิยมขุนนางและศักดินานิยม ขณะ -  
เกี่ยวกับนายทุนขุนนางได้พิทักษ์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ที่ดิน) และระบบคอกเบี้ยให้กับเจ้าที่ดิน  
และเจ้าที่ดินก็เป็นกำลังสำคัญของนายทุนขุนนางในการปกครองชนบทเป็นการตอบแทน  
นอกจากเป้าหมายทั้งสามจะก่อให้เกิดระบบกกดขี่ขูดรีดแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยไม่มีเอกราช  
และประชาธิปไตย ทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีคมน ซึ่งมิใช่เพียงแต่จะแก้ไขโลก  
การปฏิวัติทำลายเป้าหมายทั้งสาม

## ๒.๒ กลุ่มที่เป็นกำลังค้ำของการปฏิวัติ

พทท. วิเคราะห์ว่ากลุ่มที่เป็นพลังของการปฏิวัติได้แก่ชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นชาวนา  
และชนชั้นนายทุนน้อย

๒.๒.๑ ชนชั้นกรรมาชีพ ในทัศนะของ พทท. ชนชั้นกรรมาชีพเริ่มเกิดขึ้น  
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ เป็นต้นมา เป็นชนชั้นที่ไม่มีปัจจัยการผลิตของตนเองนอกจาก  
แรงงาน ซึ่งต้องขายแรงงานของตนในโรงงานอุตสาหกรรมและในคานพาณิชยกรรมอื่นๆ ใน

ราคาถูก กล่าวคือ ใ้รับค่าแรงงานต่ำ แต่ระยะเวลาทำงานยาวนานพักผ่อน ขาดสวัสดิการ ไร้อิทธิต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่ต่ำ จากจุดนี้ทำให้ชนชั้นกรรมาชีพเป็นชนชั้นที่มลภาวะปฏิวัติที่สุด ทั้งนี้ พคท.ได้แยกแยะคุณลักษณะที่ค้สำหรับการปฏิวัติออกเป็น ๕ ประการคือ

๑) ชนชั้นกรรมาชีพเป็นชนชั้นที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขยายตัวของสังคม เนื่อง จากเป็นชนชั้นที่ค้เน้ในการผลิตควยเครื่องจักรสมัยใหม่ อันมีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงการ ผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นตัวแทนของกำลังผลิตที่วันเดจะขยายตัว ในขณะที่ชนชั้นอื่นอยู่ในกระบวนการสลายตัว

๒) จากการที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขของการผลิตควยเครื่องจักรขนาดใหญ่ และมีการผลิตแบบรวมหมู่ ซึ่งจะตองอาศัยการประสานงานกันอย่างแนบแน่น ทำให้ชนชั้น กรรมาชีพค่อยๆ หลอหลอมตัวเองให้มีลักษณะรวมหมู่ มีลักษณะจัดตั้ง และมีวินัยเป็นอย่างค้

๓) ชนชั้นกรรมาชีพเป็นชนชั้นที่มลภาวะปฏิวัติที่สุด อันเนื่องจากการที่ใ้รับการ กกดขี่ขูดรีดจาก ๔ ชนชั้นคือ จักรพรรดินิยม ศักดินานิยม ทูตนิยมขุนนาง และทุนนิยมเผด็จชาติ และระค้บการกดขี่ขูดรีดหนักหน่วง ทำให้ชนชั้นนี้เป้นชนชั้นที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวที่สุดในการ ปฏิวัติ

๔) เป็นชนชั้นที่มลภาวะค้ที่สุด

๕) มีความสัมพันธ์กับชาวนาโดยธรรมชาติ เพราะกรรมกรส่วนใหญ่มาจากชนชั้น ชาวนาที่ล้มละลาย จึงมีความคุ้นเคยกับชาวนาและมีญาติมิตรในหมู้ชาวนา ทำให้สะดวกต่อการ สร้างพันธมิตรกับชาวนาที่สุด

อย่างไรก็ดี พทท. เห็นว่าชนชั้นกรรมกรมีจุดอ่อนในตัวเอง นั้นคือมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาวนา และมีระดับความรู้ต่ำ แต่จากข้อ ๕ ประการข้างต้น ทำให้ชนชั้นกรรมกรมีกลุ่มที่เป็นผู้นำของการปฏิวัติ โดยจะต้องไปเนื้กกำลังกับชนชั้นอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นชาวนา จัดตั้งกันขึ้นเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยประชาธิปไตยในการปฏิวัติ

๒.๒.๒ ชนชั้นชาวนา ในขณะที่ชนชั้นกรรมกรมีเปรียบเหมือนผู้นำของการปฏิวัติ ในทัศนะของ พทท. ชาวนาก็เปรียบเหมือนเป็นทัพหลวงของการปฏิวัติ เนื่องจากเป็นชนชั้นที่มีจำนวนถึงร้อยละ ๘๕ ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นกำลังอันมหาศาลของการปฏิวัติ แต่ชนชั้นชาวนามีจุดอ่อนในตนเองคือ ขาดความเป็นเอกภาพภายในชนชั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นชาวนารวย ชาวนากลาง ชาวนาจน และชาวนารับจ้าง นอกจากนั้นชาวนายังอยู่กันอย่างกระจัดกระจายและเสรี จึงจำเป็นต้องอาศัยชนชั้นกรรมกรซึ่งเข้มแข็งกว่าเป็นผู้นำโดยชนชั้นชาวนาเป็นกำลังหลักของการปฏิวัติ สำหรับการแบ่งประเภทของชาวนาออกเป็น ๔ กลุ่มนั้น พทท. ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและท่าทีของแต่ละกลุ่มต่อการปฏิวัติดังนี้

๑) ชาวนารวย มีจำนวนราวร้อยละ ๒ ของพลเมืองในชนบท โดยทั่วไปแล้วชาวนารวยมีที่ดิน เครื่องมือการผลิต ทุนหมุนเวียนของตนเอง ใช้จ่ายแรงงานของตนเองและซื้อกรีกแรงงานรับจ้าง นอกจากนั้นอาจซื้อกรีกคอกเบียร์หรือครุฑชาควย ดังนั้นชาวนารวยจึงเป็นชนชั้นนายทุนในชนบท

ลักษณะที่ปรากฏคือ ชาวนารวยค่านหนึ่งมักไม่พอใจชนชั้นปกครองที่มาซื้อกรีก แต่ถกค่านหนึ่งก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชั้นปกครองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ดังนั้นจึงสามารถดึงชาวนารวยเข้ามาร่วมงานการปฏิวัติได้บางระยะ

๒) ชวานากลาง มีจำนวนรวาร้อยละ ๓๕ ของพลเมืองในชนบท โดยทั่วไปแล้วชวานากลางมีที่ดิน เครื่องมือการผลิต ทุนหมุนเวียนของตนเอง ไร่แรงงานของตนเอง และไม่ซื้อหรือจ้างแรงงานรับจ้าง ชวานากลางไม่เพียงแต่ไม่ซื้อหรือยืมเท่านั้นแต่ยังถูกยืมหรือถูกยักยอกเงินชวานากลางมั่งคั่งบางส่วนที่อาจมีการซื้อหรือจ้าง แต่ไม่เป็นประจำและไม่เป็นรายไคสำคัญ

พคท. เห็นว่าในสภาพการณ์ปัจจุบันชวานากลางจำนวนมากกำลังล้มละลาย ต้องขายแรงงานของตนส่วนหนึ่ง และไม่มีเสรีภาพทางการเมือง จึงเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจไคของชนชั้นกรรมาชีพ ไม่เพียงแต่สามารถเข้าร่วมการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยยกเอาการเอางานเท่านั้น ยังสามารถนำเข้าร่วมในการปฏิวัติสังคมนิยม ซึ่งเป็นการปฏิวัติขั้นที่สองต่อไปไคอีก

๓) ชวานาจน มีจำนวนรวาร้อยละ ๓๐ ของพลเมืองในชนบท โดยทั่วไปแล้วชวานาจนไม่มีที่ดิน หรือที่ดินไม่พอ ซากแกลน เครื่องมือ การผลิต ซากแกลนทุนหมุนเวียน ไร่แรงงานของตนเอง และต้องขายแรงงานของตนส่วนหนึ่ง ไม่ซื้อหรือยืม ชวานาจนเป็นกึ่งชนชั้นกรรมาชีพในชนบท ถูกซื้อหรือยืม ค่าไร ภาษี แรงงานอย่างทารุณโหดร้าย และไม่มีฐานะทางการเมืองในชนบทเลย

ควยเห็นชวานาจนจึงเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจไคของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นกำลังที่เกื้อหนุนในการปฏิวัติประชาธิปไตย และในการปฏิวัติสังคมนิยม

๔) ชวานารับจ้าง มีจำนวนรวาร้อยละ ๒๕ ของพลเมืองในชนบท ชวานารับจ้างไม่มีที่ดิน ไม่มีเครื่องมือการผลิต ไม่มีทุนหมุนเวียน ต้องขายแรงงาน ชวานารับจ้างเป็นชนชั้นกรรมาชีพในชนบท ถูกซื้อหรือยืมอย่างทารุณที่สุด ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาากแค้นลำเค็ญ และไม่มีหลักประกันใดๆ และไม่มีฐานะทางการเมืองในชนบทเลย

ชานนารับจ้างเป็นกำลังปฏิบัติที่ใกล้เคียงที่สุดในชนบท เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ที่สุดของชนชั้นกรรมาชีพ ทั้งในการปฏิบัติประชาธิปไตยประชาธิปไตย และในการปฏิบัติสังคมนิยม

สรุปให้ความชนชั้นชานนาส่วนใหญ่เป็นกำลังของการปฏิบัติได้ แต่เนื่องจากลักษณะที่คับแคบ กระจุกกระจายและเสรีถึงกลาแล้วทำให้ชานนาอ่อนแอ จึงจำเป็นที่ชนชั้นกรรมาชีพต้องเข้มแข็งกว่าจะคองนำไป ทำให้ชานนามีลักษณะจัดตั้ง และลักษณะวินัยอย่างเข้มงวดและเป็นกำลังของการปฏิบัติต่อไป

๒.๒.๓ ชนชั้นนายทุนน้อย ชนชั้นนายทุนน้อยหมายถึง นายทุนที่ประกอบค้ายชนชั้นปัญญาชน ชาวเมืองที่ยากจน พนักงานน้อย หัตถกรรมและประกอบอาชีพอิสระ ผู้คาน้อย ซึ่งชนชั้นนี้จะมีรายได้ค่าของกึ่งสมมติและการครองชีพที่เคือง แต่ละกลุ่มมีลักษณะ โดยยกดังนี้

๑) ปัญญาชนและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชนชั้นส่วนนี้ล้วนถูกกดขี่ขูดรีดทั้งสิ้น กล่าวคือ ประสมปัญหาการไม่มีที่เรียน วางงาน ชีวิตไม่มีหลักประกัน ไม่มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การชุมนุมและการตั้งสมาคม เป็นต้น ภัยที่ชนชั้นปัญญาชน และเยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั่วไปจึงไม่พอใจสภาพสังคม และต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให้ดีขึ้น

๒) ชาวเมืองที่ยากจน ประกอบค้ายหัตถกรรมที่ล้มละลาย ผู้คายน้อยที่ล้มละลาย ชานนาที่ล้มละลายและกำลังหางานทำในเมือง เป็นต้น ชนชั้นส่วนนี้ฐานะคล้ายชานนา และเป็นกึ่งชนชั้นกรรมาชีพในเมือง

๓) พนักงานชนน้อย ประกอบค้ายพนักงานน้อยในองค์การรัฐบาล องค์การอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม ฯลฯ ชนชั้นส่วนนี้กำลังข้อยู่โดยอาศัยการขายแรงงานทางสมองหรือเทคนิค ไม่ขูดรีดขูด แต่ถูกกดขี่ขูดรีดทำให้มีรายได้ไม่พอรายจ่าย ต้องถูกคุกคามคววภัยของการวางงานอยู่เนืองๆ และไม่มีสิทธิเสรีภาพ

๔) หัตถกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ หัตถกร โดยทั่วไปมีเครื่องมือผลิตของตนเอง และใช้แรงงานของตนเอง และผลิตสินค้าออกขายได้ยังชีพ แต่สินค้าของหัตถกรถูกสินค้าของชนชั้นนายทุนชาติแย่งตลาดอย่างหนัก นอกจากนั้นยังถูกขูดรีดคอกเบียดตราสูงจากชนชั้นเจ้าที่ดิน และถูกกกดขี่ขูดรีดจากชนชั้นนายทุนขุนนาง

ผู้ประกอบอาชีพอิสระประกอบคหวิพ ทุนความ นักเขียนและศิลปิน ฯลฯ ในหมู่คนเหล่านี้มีเพียงส่วนน้อยที่มีฐานะสูงแล้ว คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ถูกขูดรีดทั้งสิ้น

๕) ผู้คานอญ โดยทั่วไปแล้วได้รับการกดขี่ขูดรีดคอกเบียดตราสูง ค่าเช่าที่ดิน จากชนชั้นเจ้าที่ดินและชนชั้นนายทุนขุนนาง

รวมความว่า ชนชั้นนายทุนน้อยมีลักษณะปฏิวัติที่คัดค้านการกดขี่ขูดรีด แต่อย่างไรก็ตาม ชนชั้นนายทุนน้อยยังขาดลักษณะสามัคคี ลักษณะจัดตั้ง ลักษณะวินัยและยังโหดเหี้ยม จึงไม่สามารถที่จะนำการปฏิวัติได้ นอกจากอยู่ภายใต้การนำของชนชั้นกรรมมาชีพเท่านั้น

๒.๒.๔ ชนชั้นนายทุนชาติ ชนชั้นนายทุนชาติ หมายถึง นายทุนในประเทศที่มีเงินเป็นจำนวนมาก และนำเงินมาลงทุนภายในประเทศของตนอย่างกว้างขวาง ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนก็นำมาขยายกิจการลงทุนหมุนเวียนในช้อยภายในประเทศของตนทั้งสิ้น

ภายใต้สังคมนกึ่ง เมืองขึ้นกึ่งศักดินา ชนชั้นนายทุนชาติต้องเผชิญกับการถูกกดขี่ขอย่างหนักจากจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง กล่าวคือ จักรพรรดินิยมโค่นล้มสินค้าเขาที่ตลาด และหมุ่ทุนเขามาตั้งโรงงานในไทย ทำให้ทุนนิยมแห่งชาติถูกโจมตีอย่างหนัก และเผชิญกับการล้มละลายย่อยเนืองๆ ชนชั้นเจ้าที่ดินโค่นล้มการค้าเขาและคอกเบียดตราสูง ทำให้ชาวนายากจนชาดกำลังซื้อและตลาดหดแคบ ชนชั้นนายทุนขุนนางเรียกคอกเบียดตราสูง ถูกขูดรีดการคว่ำตักดิบและเครื่องจักร ถูกขูดรีดกิจการคมนาคมและกรมกิจการสินค้าเขาสินค้าออก ทำให้

ทุนนิยมแห่งชาติตกอยู่ในสภาพที่ลำบากยิ่ง หนี้สินนายทุนชาติได้พยายามต่อสู้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา  
แต่อย่างไรก็ตาม หนี้สินนายทุนชาติก็เป็นหนี้สินหนึ่งที่กลไกของรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์-ในขณะเดียวกันด้วย

หนี้สินนายทุนชาติจึงมีลักษณะสองหน้าคือ หนึ่งหน้าหนึ่งมีลักษณะปฏิวัติเพราะถูกกดขี่  
จากจักรพรรดินิยม คักคินานิยมและทุนนิยมขนานาง อีกหน้าหนึ่งมีลักษณะ โดเลประนีประนอม  
ดังนั้น นายทุนชาติอาจเข้าร่วมการปฏิวัติโดยบางระยะเป็นกำลังคัน ของการปฏิวัติ แต่บาง  
ระยะอาจหันหลังให้การปฏิวัติ ดังนั้น จึงต้องไขว่คว้านโยบายสองด้าน ทั้งสามัคคีต่อสู้กับหนี้สินนายทุน  
ชาติ สามัคคีกับลักษณะปฏิวัติและต่อสู้กับลักษณะ โดเลประนีประนอม

ในบรรดาหนี้สินทั้ง ๔ ในกลุ่มที่เป็นกำลังคันของการปฏิวัตินี้ พทท.กล่าวว่า  
หนี้สินกรรมมาชีพบุคคลเห็นหนี้สินอันทั้งหมด แมวหนี้สินกรรมมาชีพของไทยจะมีจุดอ่อนบาง  
ประการ เช่นมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาและมีระดับวัฒนธรรมต่ำ แยกเป็น  
หนี้สินที่มีลักษณะปฏิวัติที่สุด มีลักษณะการจักจี้และการรวมศูนย์มากที่สุด จึงสมควรเป็นผู้นำ  
ของการปฏิวัติประเทศไทย โดยระบอบ การปฏิวัติประเทศไทย ถ้าไม่มีหนี้สินกรรมมาชีพเขา  
รวมและนำก็ไม่อาจได้รับชัยชนะ แต่อาจอาศัยแต่กำลังของหนี้สินกรรมมาชีพโดยลำพังแล้ว  
การปฏิวัติก็ไม่อาจได้รับชัยชนะ เนื่องจากหนี้สินกรรมมาชีพของไทยมีจำนวนน้อยมาก จึงต้อง  
อาศัยการสามัคคีกับกำลังทั้งปวงที่สามารถสามัคคีได้ จักตั้งเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยประชาธิปไตย  
ขึ้น ในแนวร่วมประชาธิปไตยประชาธิปไตยหนี้สินกรรมมาชีพจะต้องเป็นผู้นำ โดยมีชาวนาเป็น  
กำลังพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนเป็นกองทัพพลวงของการปฏิวัติ เพราะเป็นกลุ่มชนที่มี  
จำนวนมหาศาลและเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่ขูดรีดมากที่สุด และจะเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการปฏิวัติอีกด้วย  
แต่ชาวนาจะต้องอยู่ภายใต้การนำอันเข้มแข็งและมีลักษณะจักจี้ของหนี้สินกรรมมาชีพเท่านั้น  
มิฉะนั้นแล้วการปฏิวัติก็ไม่อาจกระทำใดสำเร็จ โดย พทท.ได้เหตุผลว่า แมวชาวนาจะเป็น  
หนี้สินที่ถูกกดขี่ขูดรีดมากที่สุด แต่ก็มีจุดอ่อนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลักษณะเสรี





และอยู่กันอย่างกระจุกกระจาย พคท. กำหนดความทันสมัยที่ว่าจะต้องสร้างพันธมิตร  
กับมวลชนอย่างแน่นแฟ้นที่สุด ทั้งนี้การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพจะต้องกระทำอย่างเป็น  
เอกภาพ นั่นคือ มีพรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพเป็นแกนของการปฏิวัติ ชนชั้นอื่นอื่น  
หนึ่งที่ พคท. ให้ความสำคัญและวิเคราะห์ว่าเป็นพันธมิตรที่ถกคอดชนชั้นนายทุนน้อย โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งกลุ่มชนที่ พคท. ให้ความสำคัญมากก็คือบรรดาปัญญาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  
เพราะ พคท. มีความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานของพรรค ซึ่งนักศึกษา  
และปัญญาชนเป็นกลุ่มที่มีความทันสมัยที่สุด และถ้าสามารถดึงให้ชนกลุ่มนี้มาเป็นกำลังใจแล้ว  
พคท. จะมีความเข้มแข็งและสามารถจะขยายอิทธิพลไปอย่างกว้างขวางและ เป็นผลดี

จะเห็นว่า การวิเคราะห์ชนชั้นในทัศนะของ พคท. เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะ  
เดียวกับทัศนะของเหมาเจ๋อตุง ต่อชนชั้นในประเทศจีน ซึ่งเขากำหนดให้ชนชั้นกรรมาชีพ  
เป็นผู้นำของการปฏิวัติ และมีชาวนาเป็นกำลังพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติ โดยเฉพาะ  
อย่างงานเขียนในระยะหลังๆ ของเขา ซึ่งเขาบอกว่า ชนชั้นกรรมาชีพมีลักษณะที่แตกต่างหลาย  
ประการที่เหมาะสมต่อการปฏิวัติ (ในงานเขียนระยะแรกๆ ของเขา โดยเฉพาะในช่วงก่อน  
ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ เขาให้ความสำคัญกับชาวนาและพูดถึงชนชั้นกรรมาชีพน้อยมาก ต่อมาใน  
ระยะหลัง เขาเริ่มแสดงท่าทีอย่างเด่นชัดขึ้นว่า ชนชั้นกรรมาชีพ เป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำของการ  
ปฏิวัติ โดยมีชาวนาเป็นพันธมิตรพื้นฐานที่สำคัญ )

### ๓. ลักษณะของการปฏิวัติประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยของ พคท. ว่าเป็นสังคมกึ่ง เมืองกึ่งกึ่งศักดินา  
พคท. จึงกำหนดหลักการปฏิวัติประเทศไทยออกเป็น ๒ ชั้น คือชั้นการปฏิวัติประชาธิปไตยประชา  
ธิปไตย หรือการปฏิวัติประชาธิปไตยแบบใหม่ และชั้นที่สองคือการปฏิวัติสังคมนิยม

### ๓.๑ ขั้นการปฏิวัติประชาธิปไตย

ลักษณะของการปฏิวัติในขั้นนี้คือการปลดแอกประชาธิปไตยจากอิทธิพลของจักรพรรดินิยมกับ การปลดแอกประชาธิปไตยจากการปกครองของอำนาจเผด็จการของนายทุนขุนนางและพวกศักดินา โดย พคท.วิเคราะห์ว่า โลกปัจจุบันตกอยู่ในอิทธิพลของชนชั้นนายทุนแบบใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นทุนนิยมสากล กล่าวคือ ประเทศมหาอำนาจพยายามขยายอิทธิพลครอบงำประเทศด้อยพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งประเทศไทยถูกครอบงำจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมจนกลายเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา การขยายอิทธิพลจักรพรรดินิยมถึงกล่าวกระทำโค่นล้มทางชนชั้นศักดินา (อีกนัยหนึ่ง ชนชั้นเจ้าที่ดิน) และชนชั้นนายทุนขุนนางของประเทศไทย การปฏิวัติในไทยจึงมีได้เป้าหมายอยู่ที่การโค่นล้มทุนนิยม แต่เป็นการโค่นล้มจักรพรรดินิยม ซึ่งรวมไปถึงการโค่นล้มศักดินาและทุนนิยมขุนนางภายในประเทศ สำหรับกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมทำการปฏิวัตินั้นจะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่รวมกันเป็นแนวร่วมประชาธิปไตย โดยมีชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้นำ มีพันธมิตรชาวนาเป็นพื้นฐาน และมีชนชั้นนายทุนน้อยกับนายทุนชาติเข้าร่วมด้วย ในการปฏิวัตินี้จะมีลักษณะที่ยากลำบาก คดเคี้ยว ยาวนาน เนื่องจากอิทธิพลของจักรพรรดินิยม ศักดินาทุนนิยม และทุนนิยมขุนนาง มีความเข้มแข็งและเหี้ยมโหด

### ๓.๒ ขั้นการปฏิวัติสังคมนิยม

ในทัศนะของ พคท.เมื่อการปฏิวัติประชาธิปไตย ประชาธิปไตย กระทำสำเร็จแล้ว ชนชั้นกรรมาชีพจะต้องทำการปฏิวัติขั้นต่อไป นั่นคือ การปฏิวัติสังคมนิยม เพราะในการปฏิวัติประชาธิปไตย ไม่ใช่ว่าลายระบบทุนนิยม ฉะนั้นระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมยังคงมีอยู่ ยิ่งกว่านั้นทุนนิยมยังจะขยายตัวไปอีกระยะหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้

ของการปฏิวัติประชาธิปไตยไทย แต่ขณะเดียวกัน "ธาตุสังคมนิยม" ก็จะขยายตัวไปทั่ว ทั้งนี้ พทท.ให้คำอธิบายความหมายของ "ธาตุสังคมนิยม" ว่าเป็น อำนาจรัฐที่ชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้นำ มีพันธมิตรกรรมกร ชาวนาเป็นรากฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อำนาจการนำของชนชั้นกรรมาชีพในหมูชนชั้นชาวนาและชนชั้นนายทุนน้อย และเศรษฐกิจสังคมนิยมจะค่อยๆ เติบโตขึ้นและค่อยๆ หยั่งรากลึกในประทศมากขึ้นทีละน้อย และนำไปสู่สังคมนิยม ลักษณะการอธิบายดังกล่าวของ พทท.สอดคล้องกับแนวความคิดของเหมาเจ๋อตงในการปฏิวัติประเทศจีน เพราะมีขั้นตอนและลักษณะการปฏิวัติในแบบเดียวกัน รวมทั้งการอ้างเหตุผลต่างๆ

นอกจากนั้นในเอกสารของ พทท.เรื่อง ปลุกระดมมวลชน อาศัยมวลชน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๔ ก็ได้ให้คำอธิบายถึงระบอบการปกครองในระยะหลังจากการปฏิวัติขั้นต้นเอาไว้ในหัวข้อ "ปฏิวัติเสร็จแล้วจะปกครองกันอย่างไร" ว่า การปกครองหลังจากการทำสงครามประชาชน โคนลมรัฐสภาและขับไล่อภิราชพิธีนิยมได้สำเร็จแล้ว จะเป็นการปกครองของรัฐบาลประชาชนที่ประกอบด้วยตัวแทนชนชั้นกรรมาชีพ ชาวนา นายทุนน้อย นายทุนชาติ และผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งหมด โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนผู้บริหารในระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนในจังหวัดนั้น และได้รับความเห็นชอบจากส่วนกลาง และในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น (คือสังคมนิยม) นั้น "กลไกรัฐ" อันได้แก่ พทท. ตำรวจ ศาล และคุกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมอำนาจของรัฐบาลให้เข้มแข็ง และใช้อำนาจรัฐทำลายล้างบุคคลที่ต่อต้านการจะยึดอำนาจรัฐแบบเหมา

ขึ้นมาใหม่ แนวความคิดดังกล่าวนี้ เป็นอิทธิพลทางความคิดของเหมาเจ๋อตุง เพราะ พทท.ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการปฏิวัติตลอดจนลักษณะการปกครองเหล่านี้ โดยยึดแนวทางของเหมาเจ๋อตุงที่ใช้ในประเทศจีน โดยเฉพาะในเรื่องนี้ เหมาเจ๋อตุง ได้ให้คำอธิบายไว้ในงานเขียนหลายชิ้น ที่สำคัญได้แก่ " วาทกรรมแก่กิจการประชาธิปไตยประชาชน " และ " วาทกรรมรัฐบาลรวม "

๔. แนวทางการปฏิวัติประเทศไทย

ถึงโลกกลามาแล้วว่า ในทัศนะของ พทท.สถาปสังคมนิยมไทยขณะนี้ เป็นสภาพกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา โดยมีจักรพรรดินิยม (เฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดินิยมอเมริกา) ศักดินานิยม และทุนนิยมทุนนางเป็นผู้อนุมัติอำนาจรัฐ และใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือกดขี่ขูดรีดและปราบปรามประชาชน ภาระหน้าที่ของประชาชนไทยก็คือการต่อสู้แย่งชิงอำนาจรัฐจากชนชั้นผู้ปกครอง ทั้งนี้ พทท.ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาอำนาจรัฐ ว่า อำนาจรัฐมี ๒ ชนิดคือ อำนาจรัฐของชนส่วนน้อยที่กดขี่ปราบปรามประชาชน กับอำนาจรัฐของประชาชนหรืออสังขนิญหนึ่งของชนชั้นกรรมาชีพในสังคมนิยม จุดมุ่งหมายในการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์คือการแย่งชิงอำนาจรัฐจากชนชั้นผู้ปกครอง เมื่อแย่งชิงได้แล้วก็จะต้องเสริมอำนาจรัฐให้มั่นคงโดยให้เหตุผลว่าในระยะแรกทำการปฏิวัติแล้ว สังคมนิยมไม่ก้าวไปสู่ระบบสังคมนิยมและสังคมนิยมมิวนิสต์ ภายในสังคมนิยมมีชนชั้นอยู่ การมีและใช้อำนาจรัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเมื่อทำลายชนชั้นแล้ว ชาวคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องการอำนาจรัฐอีกต่อไป ทั้งนี้ พทท.กล่าวว่า " การบี้อำนาจรัฐเป็นหัวใจที่สำคัญของหนึ่งและเป็นภาระหน้าที่ใจกลางของการปฏิวัติ การบี้อำนาจรัฐเป็นเพียงก้าวแรกของการปฏิวัติ เมื่อปฏิวัติสำเร็จแล้วก็จะต้องเสริมอำนาจรัฐให้

๑๐. ปัญหาอำนาจรัฐ พทท.ให้คำอธิบายไว้ในเอกสารของ พทท.ซึ่งเขียนขึ้น  
หน้าปก เอกสารอ่านประกอบ (ไม่ควรนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ต่อ) อ้างแล้ว หน้า ๑๘ - ๒๐

มั่นคง เพื่อป้องกันการทำอำนาจของทุณฺเฎิม คัคคานจักรพรรดิทุณฺเฎิม และลัทธิแก. พร้อมกันนั้นไคฉางคำพูดของหลินเปียวว่า " แม้จะมีงานมากมายเหลือหลายก็ตาม ก็จงอย่าลืมหักทางอย่าสูญเสียปัญหาใจกลาง อย่าลืมนำอำนาจรัฐ ... ลืมนำอำนาจรัฐคือลืมนำพื้นฐานของลัทธิมากซ์ ก็จะล้มการปฏิวัติ ก็จะสูญเสียการปฏิวัติ "

สำหรับวิธีการยกอำนาจรัฐนั้น พทท.ประกาศอย่างชัดเจนว่า วิธีทางเดียวที่ประชาชนจะเข้ายกอำนาจรัฐคือ การต่อสู้ยกกำลังอาวุธอย่างรุนแรง โดยอ้างคำพูดของเหมาเจ๋อตงที่ว่า " อำนาจรัฐเกิดจากกระบอกปืน " และว่า " ไม่มีรัฐบาลปฏิวัติไรที่จะยอมลงจากเวทีการเมือง เพื่อละเว้นอำนาจในการกดขี่และขูดรีดประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังขอยแยงมา " แนวทางการต่อสู้ยกอาวุธ เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับภายใน พทท.มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศและเงื่อนไขภายในพรรค (หรืออีกนัยหนึ่งสภาวะทางภววิสัย และอภิวสัย ตามคำพูดของ พทท.) ไม่นำแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จึงยังไม่ได้นำมาใช้ จนกระทั่งในการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคครั้งที่ ๓ ในเดือนกันยายน ๒๕๐๔ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้เริ่มดำเนินนโยบายการต่อสู้ยกอาวุธ โดยให้เริ่มเตรียมการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้น แนวทางกำลังของ พทท.จะไปปะทะกับกำลังฝ่ายเจาหนาทเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๐๕ แต่การต่อสู้ยกอาวุธเพิ่งเริ่มอย่างจริงจังในระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการประกาศนโยบายเฉพาะหน้า ๑๐ ข้อเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ จากนั้นก็ประกาศจัดตั้งกองกำลังของ พทท.ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๒ เรียกว่า " กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย "

๑๑. เฟิ่งอาน หน้า ๑๘  
๑๒. เฟิ่งอาน หน้า ๑๘

และโคชยายการต่อสู้ออกไปอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงมากขึ้น พคท.ประกาศ  
 ย้ำอย่างหนักแน่นอยู่เสมอว่า พคท.ยึดมั่นในการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ คำประกาศที่สำคัญ  
 โดดเด่น " แถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย " ๑๓

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการก่อตั้ง พคท. ซึ่งวิหุ  
 เสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทยให้นำมาอ่านออกอากาศในวันเดียวกันนั้น แถลงการณ์  
 ถึงกล่าวประกาศอย่างชัดเจนว่า " หนทางยึดอำนาจรัฐด้วยอาวุธ เป็นหนทางที่ถูกกองแดงเพียง  
 หนทางเดียว พรรคคอมมิวนิสต์จีนแน่วแน่ที่จะยืนหยัดทำสงครามประชาชนไปจนถึงที่สุด " หลัง  
 จากนั้นแถลงการณ์และบทความต่างๆ ก็ได้นำเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธกับฝ่ายรัฐบาลอย่าง  
 สม่ำเสมอตลอดมา

ในการต่อสู้ด้วยอาวุธของคอมมิวนิสต์จีน มีแนวทางการต่อสู้ ๒ รูปแบบคือ  
 การปฏิวัติแบบรัสเซีย ซึ่งเป็นการปฏิวัติในตัวเมืองโดยมีกรรมกรเป็นกำลังสำคัญในการ  
 ปฏิวัติ กับแนวทางของจีนซึ่งเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้กำหนดขึ้นจากบทเรียนของการปฏิวัติใน  
 ประเทศจีน นั่นคือการทำสงครามจากชนบทโดยใช้กำลังชาวนาเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับ  
 แนวทางการปฏิวัติของจีนนั้น เหมาเจ๋อตุงกล่าวว่า เป็นแนวทางที่อยู่ในกรอบของหลัก  
 ลัทธิมากซ์ - เลนิน โดยได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของจีนซึ่งต่างจาก  
 ประเทศทุนนิยม โดยจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ของเหมาเจ๋อตุงเรื่อง " ลักษณะพิเศษของ  
 ประเทศจีนกับสงครามปฏิวัติ " ซึ่งกล่าวไว้ว่า

" ภาระหน้าที่ของพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพในประเทศทุนนิยม  
 ต่างๆ อยู่ที่การให้การศึกษากับกรรมกร สร้างและขยายกำลังของตนโดยผ่านการ

๑๓. แถลงการณ์ถึงกล่าวมีความยาวประมาณ ๔ หน้ากระดาษพิมพ์ดีด

ต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลายาวนานเพื่อเตรียมเงินทุนนิยมในที่สุก ...  
 ไร่รัฐสภาเป็นเวทีโฆษณา ... รูปแบบการจัดตั้งเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 รูปแบบการต่อสู้ไม่หลงเลือก ... เมื่อถึงเวลาลุกขึ้นสู้และทำสงคราม กองโยก  
 เมืองก่อน แล้วจึงเข้ายึดเขต ...

ส่วนประเทศจีนนั้นต่างกัน ลักษณะพิเศษของประเทศจีนคือไม่ว่า  
 ประเทศที่มีเอกราชและประชาธิปไตย หากเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา  
 ในด้านภายในไม่มีระบอบประชาธิปไตยหากถูกระบอบศักดินาคบขี่ ในด้านภายนอก  
 ไม่มีเอกราชของประชาชาติ หากถูกจักรวรรดินิยมคบขี่ ดังนั้นจึงไม่มีรัฐสภาที่  
 จะใช้ประโยชน์ได้ ไม่มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายในการจัดตั้งกรรมกรเพื่อขอ  
 การนัดหยุดงาน ในประเทศจีนโดยพื้นฐานแล้วภาระหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์  
 มีไฉนงานการต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลายาวนานเพื่อไปสู่การลุกขึ้นสู้ และ  
 การทำสงคราม และก็มียึดเมืองก่อนแล้วจึงยึดเขต หากเดินไปในทางตรงกัน  
 ข้าม "๑๘

พท. นั้นยึดเอาแนวทางการต่อสู้แบบจีนมาใช้ในประเทศไทยอย่างเต็มที่  
 ดังจะเห็นได้จากกรวิเคราะห์สภาพสังคมของไทย และการวิเคราะห์ชนชั้นในไทย ซึ่ง  
 คำเน้นไปในรอยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังคมจีนของเหมาเจ๋อตุง ภัยเหตุนั้นแนวทางและ  
 ยุทธศาสตร์การต่อสู้ต่างๆ ของ พท. จึงคำเน้นไปในแนวเดียวกับของจีน นั่นคือ การทำ  
 สงครามประชาชน โดยยึดเอาชนบทเป็นฐานของอำนาจ เป็นพื้นที่ของการทำสงคราม

---

๑๘. สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง อ้างแล้ว (เล่ม ๒ ตอนต้น เรื่องปัญหา  
 สงครามและยุทธศาสตร์) ๖ พฤศจิกายน ๑๙๓๘ หน้า ๘๒๒ - ๘๒๘

สร้างและขยายอิทธิพลในชนบทจากจุดเล็กๆ หลายจุดแล้วค่อยๆ ขยายไปจนกระทั่ง  
 สงครามประชาชนในชนบทขยายตัวกว้างขวางขึ้น และ พคท.สามารถขยายอิทธิพลได้  
 เข้มแข็งมั่นคงในชนบท ในชนบทล้อมเมืองแล้วค่อยยกเมืองในที่สุด พคท.กำหนดให้การ  
 ต่อสู้ควยอาวุธในชนบทเป็นรูปของการต่อสู้เอก ขณะเดียวกันก็ทำการต่อสู้สถานะอื่นๆ พร้อม  
 กันไปควย โดยจะคงใหญ่ปรการต่อสู้ต่างๆ และการต่อสู้ในเมืองประสานและเสริมช่วยการ  
 ต่อสู้ควยอาวุธในชนบท ควยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาสงครามประชาชนในราย -  
 ละเอียกต่อไปในบทที่ ๖ เพื่อจะไถ่ทราบถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการทำสงครามประชาชน  
 ของ พคท.ในประเทศไทย.